



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



Mastery

เป็นนายตนเอง



Originality

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



People Centered

ใส่ใจประชาชน



Humility

ต่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
	โครงการก้าวคนละก้าวเพื่อ 11 รพ.
นสพ.ทุกฉบับ ทีวีทุกช่อง	-เสนอข่าว วันที่ 8 ของการวิ่งในโครงการก้าวคนละก้าว เพื่อ 11 โรงพยาบาลทั่วประเทศ “ตูน บอดี้สแลม” ออกสตาร์ทที่วัดน้ำน้อยนอก อ.หาดใหญ่ ตลอดทางมีฝนตกลงมาโปรยปราย แต่ก็ไม่เป็นอุปสรรค ขณะที่แฟนคลับก็ได้มารอเป็นกำลังใจและบริจาคเงินอย่างไม่ขาดสาย สำหรับจุดสิ้นสุดของการวิ่งในวันที่ 8 พฤศจิกายนนี้ อยู่ที่ รพ.สงเสริมสุขภาพ ต.ระวะ อ.ระโนด จ.สงขลา รวมระยะทาง 50.60 กม. ขณะที่ยอดบริจาคในช่วงเย็นวันเดียวกัน มีมากกว่า 125 ล้านบาท
มติชน กรุงเทพธุรกิจ คมชัดลึก กรมประชาสัมพันธ์ ทีวีช่อง TNN24	-เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า การวิ่งในระยะไกลไม่ใช่เรื่องง่าย จึงขอส่งความห่วงใยไปยังตูนและคณะ ที่แม้จะมีการฝึกซ้อมร่างกายมาเป็นอย่างดี แต่เมื่อเจอเหตุการณ์จริงที่แตกต่างจากการซ้อมเป็นอย่างมาก ประกอบกับสภาพอากาศที่แปรปรวนและระยะเวลาที่เพิ่มขึ้นไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ อาจส่งผลกระทบต่อความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ เส้นเอ็นและข้อต่อ ขอความร่วมมือให้ประชาชนงดถ่ายรูปร่วมหรือเซลฟี่ระหว่างทางหรือขณะกำลังวิ่ง เพื่อให้ตูนและคณะสามารถวิ่งได้ตามเป้าหมาย ลดอาการบาดเจ็บที่อาจจะเกิดขึ้น ในช่วง 3-4 ชั่วโมง ก่อนวิ่งควรทานอาหารที่มีคาร์โบไฮเดรตสูงแต่ไฟเบอร์ต่ำเพื่อป้องกันไม่ให้ระบบย่อยอาหารทำงานผิดปกติ หากต้องการพลังงานเพิ่มระหว่างวิ่ง สามารถทานอาหารเสริมพลังงาน และหลังจากวิ่งเสร็จประมาณ 30-60 นาที ควรทานอาหารประเภทโปรตีน คาร์โบไฮเดรต ถือว่าจำเป็นมาก เพราะเป็นการฟื้นฟูร่างกายให้กลับมาได้เร็วขึ้น ควรดื่มน้ำทั้งก่อน ระหว่าง และหลังวิ่งเสร็จ เพื่อป้องกันอาการขาดน้ำ อาจเป็นเครื่องดื่มเกลือแร่ก็ได้ควรหลีกเลี่ยงน้ำอัดลม ส่วนของอุปกรณ์ที่ใช้ในการวิ่งมีความสำคัญ เช่น เสื้อผ้า รองเท้า ถุงเท้า ควรคำนึงถึงคุณสมบัติ การระบายเหงื่อ ลดการเสียดสีไม่ไ้บ้ชื้น เหมาะสมกับสภาพอากาศ
กรุงเทพธุรกิจ	-เสนอข่าว นพ.ศักรินทร์ วงศ์เลิศศิริ ผอ.สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ กรมการแพทย์ กล่าวว่า ประชาชนที่ต้องการร่วมวิ่งกับคณะ ต้องเตรียมความพร้อมของร่างกายเป็นอย่างดี โดยเริ่มจากการตั้งเป้าหมายปรับแนวคิด สร้างวินัยในการฝึกซ้อม เสริมความแข็งแรงให้ร่างกาย และฝึกซ้อมให้ชินกับการวิ่งระยะทางยาวๆ ก่อน สำหรับการวิ่งช้าๆ ในระยะทางไกล (LSD) หรือ Long Slow Distance เป็นสิ่งจำเป็นมาก เพื่อให้ร่างกายกำลังของตนเอง การฝึกซ้อมจริง เป็นสิ่งจำเป็น
คมชัดลึก กรุงเทพธุรกิจ	-เสนอข่าว นพ.ชาญชัย จันทรรักษ์กุล ผอ.รพ.ขอนแก่น ขอบคุณ “ตูน บอดี้สแลม” หลังเป็นหนึ่งใน 11 โรงพยาบาลที่ได้รับการช่วยเหลือในการซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ในโครงการก้าวคนละก้าวฯ คุณตูน เห็นว่า เมื่อได้ทำทุนให้โรงพยาบาลศูนย์แล้ว ไม่ใช่เพียงผู้ป่วยขอนแก่นเท่านั้นที่จะได้รับประโยชน์ แต่จะเป็นผู้ป่วยในอีสานตอนบนที่จะได้รับประโยชน์ในวงกว้าง รพ.ขอนแก่นเตรียมจัดทีมแพทย์ร่วมกับรพ.สระบุรี เข้าไปดูแลสุขภาพของเหล่าแฟนคลับและนักวิ่งที่จะร่วมทางด้วย โดยจะเริ่มที่ จ.สุพรรณบุรี ถึง จ.พิจิตร เพื่อดูแลตรวจสุขภาพประจำวันทั้งก่อนและหลังวิ่ง เพื่อความปลอดภัยของทุกคน และยังมีแคมเปญในการรับบริจาคซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ในโครงการ “กอดด้วยใจให้ชีวิต” โดยบุคลากรของรพ.ได้ร่วมกันร้องเพลง “จากมือถึงใจ (Hands For Hearts)” ซึ่งแต่งคำร้อง ทำนอง และขับร้องโดยบุคลากรทางการแพทย์ พร้อมร่วมมือกับ 4 เครือข่ายธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ ช่วยกันระดมทุนขอรับบริจาค เพื่อนำเงินซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ และเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ โดยการบริจาคผ่านระบบโทรศัพท์ กดหมายเลข *948*1551*100#แล้วโทรออก เพื่อให้ผู้ป่วย ผู้ยากไร้ได้รับการดูแลรักษา มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
เว็บไซต์ข่าวสด	-เสนอว่า ผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ Tee chaiya ได้โพสต์ข้อความกล่าวหา ตูน วิ่งเอาหน้า ลับตาคนแอบหนีขึ้นรถตู้ ซึ่งมีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็น ต่อว่าผู้ใช้เฟซบุ๊กดังกล่าวจำนวนมาก
คมชัดลึก	-เสนอบทความ นพ.เชิดชาย ชยวัชโฒ ผอ.รพ.บางสะพาน กล่าวถึงเงินบริจาค 85 ล้านบาทจากโครงการก้าวคนละก้าวที่มอบให้รพ.นำไปสร้างตึกใหม่ที่เป็นที่เก็บรักษาอุปกรณ์การแพทย์ และขนย้ายวัสดุอุปกรณ์บางส่วนเพื่อป้องกันหากมีน้ำท่วมได้ และยังทำถนนทางเข้ารพ.สูงขึ้นกว่าเดิมอีก 60 เซนติเมตร และยกพื้นสูงอีก 2 เมตรเพื่อหนีน้ำ เชื่อว่า

สื่อ	ประเด็นข่าว
	หากน้ำท่วมอีกครั้งอุปกรณ์การแพทย์เหล่านี้จะปลอดภัย วันนี้เหลือเงินอีกกว่า 30 ล้านบาท คกก.พัฒนารพ. จะนำไปจัดซื้ออุปกรณ์และครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่จะนำไปใช้ในอาคารที่จะก่อสร้างเสร็จในปี 2562 ต้องขอบคุณคนที่ทำโครงการบริจาคช่วยเหลือรพ.ทั้งของรพ.บางสะพาน และอีก 11 แห่ง คนไทยทุกคนสามารถช่วยเหลือกันได้เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย และอยากให้ทุกคนดูแลสุขภาพร่างกายในการวิ่งด้วย
โพสต์ทูเดย์ ไทยรัฐ กรุงเทพมหานคร	<p>นโยบายไทยแลนด์ 4.0</p> <p>-เสนอข่าว พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 นัดแรกเพื่อวางกรอบการดำเนินการปฏิรูป เพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนตามนโยบายให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมภายใน 1 ปี ใน 2 ประเด็นหลัก ได้แก่ ประเด็นการปฏิรูประบบราชการและการเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21</p> <p>ทั้งนี้ การปฏิรูประบบราชการนั้นจะประกอบด้วยดำเนินการ 4 เรื่อง ได้แก่ 1.การปรับปรุงประสิทธิภาพการบริการภาครัฐ (Service Reform) ซึ่งจะมีรายการที่ต้องดำเนินการให้เห็นผลรูปธรรมเร่งด่วน โดยคัดเลือกหน่วยงานระดับกรมที่การดำเนินการส่งผลกระทบต่อประชาชนมากที่สุด 10 กรม และเลือก 4 หน่วยงานมาดำเนินการก่อน โดย 1 ใน 4 คือ อย. ดำเนินการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์สุขภาพของสำนักงานคณะกรรมการ อย. โดยจะแก้ไขกฎหมายกฎระเบียบให้ยืดหยุ่นมากขึ้น และจัดตั้งกองส่งเสริมผู้ประกอบการและสมุนไพรมุ่งลดค่าของค่าง 8,785 ค่าขอ ให้หมดภายใน 3 เดือน ปรับการดำเนินการให้เร็วขึ้น ลดการนำเข้ายา เพิ่มการเข้าถึงยาและเพิ่มมูลค่าการผลิตเครื่องมือแพทย์ ประเด็นที่ 2 ภายใต้การปฏิรูประบบราชการคือ การพัฒนาและการรังสรรค์นวัตกรรมในรูปแบบใหม่ (Sandbox) ซึ่งเป็นการทดลองการปลดล็อกข้อจำกัดที่เป็นอุปสรรค ของไทยแลนด์ 4.0 สำหรับประเด็นที่ 3 การปฏิรูปกฎหมายที่จะแก้กฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบธุรกิจ และเรื่องที่ 4 การเป็นรัฐบาลดิจิทัลที่ต้องมีการพัฒนาระบบให้ประชาชนสามารถร้องขอเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ล่วงหน้าก่อนไปขอรับบริการ</p> <p>สำหรับการเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 ได้ให้ความสำคัญกับการปรับเปลี่ยนมาดเช็ต คนไทย 2 ด้าน คือ เปลี่ยนคนไทยให้ใฝ่เรียนรู้ มีกระบวนการคิดวิเคราะห์ตามหลักและเหตุผล และเปลี่ยนวัฒนธรรมให้คนไทยพอเพียง มีวินัย สุจริต จิตสาธารณะ รับผิดชอบ โดยขับเคลื่อนให้เกิดการปรับเปลี่ยนสังคมไทยอย่างเป็นองค์รวม ซึ่งมีโครงการที่จะดำเนินการ เช่น “ก้าวออกมากล้า” “ทำดีเยี่ยงพ่อ” ที่จะเริ่มมีการเปิดตัวแคมเปญในวันที่ 5 ธ.ค.2560 เป็นต้นไป</p>
เดลินิวส์ ข่าวสด	<p>เหตุทะเลาะวิวาทในสถานพยาบาล</p> <p>-เสนอข่าว พ.ต.อ.มานะ อินพิทักษ์ รรท.ผบก.ภ.จว.สมุทรสาคร กล่าวถึงความคืบหน้าคดีกลุ่มวัยรุ่นรุมทำร้ายคู่อริในห้องฉุกเฉินรพ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร ว่า มีผู้ร่วมก่อเหตุทั้งหมด 13 คน จับได้แล้ว 7 คน เหลืออีก 6 คน โดยได้ออกหมายจับเพิ่มแล้วอีก 2 คน ส่วนอีก 4 คน อยู่ระหว่างการรอออกหมายจับเพื่อนำตัวมาดำเนินคดีให้ได้โดยเร็วที่สุด สำหรับมาตรการรักษาความปลอดภัยได้สั่งให้จนท.ตำรวจในพื้นที่ทั้ง 5 สถานี ดำเนินการตามยุทธวิธี เพื่อสร้างความอุ่นใจให้แก่พี่น้องประชาชนและสถานที่ราชการทุกแห่ง นอกจากนี้ยังมีการประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแอปพลิเคชัน "Police i lert u" เพื่อใช้ในการแจ้งข้อมูลข่าวสารเจ้าหน้าที่จะได้ทราบเหตุและเดินทางไปตรวจสอบได้ภายในเวลาอันรวดเร็วต่อไป</p> <p>เดลินิวส์</p> <p>-เสนอข่าว จากกรณีกลุ่มวัยรุ่นกว่า 100 คน บุกรุกเข้าไปรุมถล่มคู่อริที่ถูกส่งตัวมารับการรักษาที่โรงพยาบาลดอยเต่า จ.เชียงใหม่ ล่าสุด สภ.ดอยเต่า ร่วมจับกุมตัวผู้ต้องหาที่ร่วมก่อเหตุได้ 5 คน ทั้งหมดให้การรับสารภาพ</p> <p>ด้าน นพ.วรัญญู จำนงประสาทร รองนพ.สสจ.เชียงใหม่ เปิดเผยว่า รพ.ถือเป็นสถานที่ใช้รักษาพยาบาล ช่วยเหลือผู้ป่วย ผู้ได้รับบาดเจ็บ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสร้างความวิตกกังวลให้กับทุกฝ่ายเป็นอย่างมาก ผากเตือนไปยังทุกคนหากเข้าไปก่อเรื่องราวแล้วทำให้เครื่องมือเครื่องใช้ที่จะใช้ช่วยชีวิตผู้คนเสียหายจะเกิดอะไรตามมา อยากให้ทุกคนมีสติคิดก่อนทำอย่าก่อความเดือดร้อนวุ่นวายในสถานที่แห่งนี้ หากคนที่กำลังเจ็บป่วยเป็นพ่อแม่ญาติพี่น้องของคนก่อเหตุเองแล้วจะรู้สึกอย่างไร จากนี้ทางสาธารณสุขคงจะปรึกษากับทางฝ่ายปกครองและตำรวจ เพื่อหามาตรการดูแลความสงบเรียบร้อยในรพ. ไม่ใช่แต่เฉพาะที่ดอยเต่าแต่คงครอบคลุมไปยังพื้นที่อื่น ๆ ไม่ให้เกิดเรื่องราวแบบนี้ขึ้นมาอีก</p>
ไทยรัฐออนไลน์ เว็บไซต์ Sanook.com	<p>เหตุทำร้ายจนท.ในสถานพยาบาล</p> <p>-เสนอข่าว ที่เกิดเหตุชายบุกยิงภรรยาแก่ถึงห้องทำงาน ภายในรพ.แม่และเด็ก (ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่) โดยฝ่ายหญิงซึ่งเป็นจนท.แผนกธุรการใช้มือปิดปืน แต่ปืนลั่นมือทะลุ ถูกนำส่งรพ.เซ็นทรัลแม่โมเรียล ฝ่ายชายก่อเหตุแล้วหนีไปเข้าโรงแรมหวังยิงตัวตาย กู้ชีพช่วยเหลือนำส่ง รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ อาการยังสาหัส</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>ข่าวสด ไทยรัฐ คมชัดลึก ผู้จัดการ ออนไลน์</p> <p>กรมประชาสัมพันธ์ สำนักข่าวไทย</p>	<p>สถานการณ์น้ำท่วม</p> <p>-เสนอข่าว จากสภาพความกดอากาศต่ำกำลังแรงพาดผ่านพื้นที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ทำให้เกิดฝนตกทั่วทั้งจังหวัด โดยตั้งแต่เวลา 04.30 น.. วันที่ 8 พ.ย. เกิดฝนตกหนักในพื้นที่ อ.บางสะพาน อ.ทับสะแก อ.กุยบุรี อ.สามร้อยยอด อ.ปราณบุรี อ.หัวหิน และ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ ต่อเนื่องหลายชั่วโมงส่งผลให้บางพื้นที่เกิดน้ำท่วมอย่างรวดเร็ว</p> <p>- นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัด สธ. กล่าวว่า ในวันที่ 8-9 พ.ย. มีฝนตกหนัก บริเวณ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี รวมทั้ง เกาะสมุย จ.นครศรีธรรมราช ระนอง พังงา และ จ.ภูเก็ต ซึ่งสถานบริการสาธารณสุขในพื้นที่เสี่ยงต่อภาวะน้ำไหลหลาก ฝนตกหนัก หรือมวลน้ำไหลผ่าน ได้มีการดำเนินการตามแผนที่วางไว้ เพื่อป้องกันความเสียหาย รวมถึง เตรียมแผนจัดบริการประชาชน และออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ดูแลผู้ประสบภัย ขณะนี้ได้แจ้งเตือนสถานบริการในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รวม 42 และ 3 อำเภอใน จ.สุราษฎร์ธานี คือ อ.กาญจนดิษฐ์, พระแสง และ อ.พุนพิน ซึ่งเป็นจุดรับน้ำก่อนไหลลงสู่ทะเล ได้รับรายงาน รพ.บางสะพาน ได้ดำเนินการตามแผนป้องกันน้ำท่วม รวมทั้งไม่ให้เกิดกระทบต่อเครื่องมือแพทย์ที่ยังไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ นำบิกแบ่กวางทับซ้อนกัน 2 ชั้น รอบโรงพยาบาล เตรียมเครื่องสูบน้ำ 3 เครื่อง วางแผนการจัดบริการและเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ตั้งแต่เมื่อวันที่ 5 พ.ย.รพ.ฯ งดรับผู้ป่วยส่งต่อจากรพ.อื่น งดผ่าตัดกรณีไม่เร่งด่วน ย้ายผู้ป่วยหนัก 7 คน ไป รพ.ประจวบคีรีขันธ์ 4 คน เตรียมย้ายอีก 3 คน สำหรับผู้ป่วยที่เหลืออีก 72 คน คาดว่าสามารถให้กลับบ้านได้ 44 คน และ 28 คน เตรียมส่งไปรักษาในรพ.อื่น ซึ่งจะประเมินสถานการณ์ร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดได้ขอให้ประชาชนเตรียมยกสิ่งของชั้นที่สูง ตรวจสอบสวิทช์ ปลั๊กไฟในบ้าน ป้องกันไฟฟ้าดูด ระมัดระวังอันตรายจากน้ำที่อาจท่วมอย่างฉับพลันและกระแสไฟฟ้าไหลเชี่ยว การบาดเจ็บจากสิ่งของถูกพัดมากับน้ำ การจมน้ำ หากเจ็บป่วยฉุกเฉินโทรแจ้งสายด่วน 1669 ตลอด 24 ชั่วโมง</p> <p>- นพ.เชิดชาย ชยวิทย์ ผอ.รพ.บางสะพาน ได้ดำเนินการส่งต่อผู้ป่วยหนัก 7 ราย ไปยังรพ.ประจวบคีรีขันธ์และรพ.หัวหินแล้ว เพื่อเตรียมความพร้อม เนื่องจากเป็นผู้ป่วยที่ต้องใช้เครื่องมือเฉพาะทาง โดยยังมีผู้ป่วยอีกอย่างน้อย 38 ราย ที่พักค้างรพ.บางสะพาน หากเกิดเหตุฉุกเฉินสามารถย้ายผู้ป่วยขึ้นชั้น 2 อาคาร 6 ชั้นได้ทันที โดยยืนยันเป็นการเตรียมความพร้อมเท่านั้น ยังไม่มีน้ำท่วมรพ.แต่อย่างใด</p> <p>- ด้านประชาสัมพันธ์ จ.ประจวบฯ แจ้งเตือนภาวะฝนตกหนัก และเตือนให้ยุติการส่งภาพและข้อมูลเท็จซึ่งเป็นภาพที่ไม่ได้เกิดขึ้นจริงปัจจุบันไปเผยแพร่ สร้างความตื่นตระหนก สร้างความเสียหายกับเศรษฐกิจของจังหวัด หากพบเห็นให้แจ้งตร.ในท้องถิ่น</p> <p>- กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศที่กำลังอ่อนกำลังเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำ เคลื่อนตัวไปทางภาคใต้ฝั่งตะวันตก จะทำให้เกิดฝนตกหนักในพื้นที่ จ.ระนอง พังงา ภูเก็ตและออกสู่ทะเลอันดามัน ในวันที่ (9พ.ย.60) ส่วน</p> <p>- เสนอข่าว พญ.ประนอม คำเที่ยง อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวว่า จากการรายงานของกรมอุตุนิยมวิทยา ช่วงวันที่ 6-9 พ.ย. 60 จะเกิดพายุดีเปรสชันทางภาคใต้ ใน 15 จังหวัด ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก และติดตามสถานการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้ นพ.ประกาศิต จิตตาศิรินุวัตร ประธานศูนย์ปฏิบัติการเฉพาะกิจแก้ไขปัญหา น้ำท่วมสถานพยาบาลฯ สั่งการไปยัง สบส.เขต 11 จ.นครศรีธรรมราช และเขต 12 จ.สงขลา จัดเตรียมทีมวิศวกรฉุกเฉิน (MSERT) เพื่อเฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เน้นดูแลสถานพยาบาลสังกัด สธ.ในพื้นที่ ให้พร้อมใช้งานและบริการประชาชนได้ 24 ชม.</p>
<p>ไทยรัฐ</p> <p>เดลินิวส์</p> <p>มติชนออนไลน์ ไทยรัฐ</p>	<p>อากาศหนาว</p> <p>-เสนอข่าว ที่ รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 7 อ.เมืองขอนแก่น ผู้ปกครองแห่พาบุตรหลานเข้าพบแพทย์ เนื่องจากป่วยเป็นโรคไข้หวัดและโรคไข้หวัดใหญ่ เนื่องจากสภาพอากาศหนาวมีอุณหภูมิที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 5 ปี ป่วยด้วยโรคไข้หวัด ไข้หวัดใหญ่และภูมิแพ้ ล้มป่วยมารักษาตัววันละ 10 ราย</p> <p>-เสนอข่าว นายพงษ์เทพ วงศ์วัชรไพบูลย์ รองผอ.รพ.น่าน เตือนขณะนี้เข้าสู่ฤดูหนาว ทำให้ร่างกายปรับสภาพไม่ทัน อาจทำให้เกิดโรคต่างๆ ได้แก่ โรคไข้หวัดและไข้หวัดใหญ่ โรคปอดบวม โรคหัด โรคหัดเยอรมัน โรคสุกใส และโรคอุจจาระร่วง ดังนั้น ไม่ควรอาบน้ำนาน และ ไม่ควรอาบน้ำเย็น อาจทำให้ป่วยและช็อกได้ ควรอาบน้ำอุ่นจะดีที่สุด ขอให้ประชาชนระมัดระวังดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ เด็กเล็กและผู้สูงอายุที่มีภูมิคุ้มกันต่ำ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.วิวรรณ ก่อวิริยกมล นพ.สสจ.เลย เตือนประชาชนในการซื้อเสื้อผ้า และเครื่องนุ่งห่มมีสองเนื่องจากราคาถูก แต่อาจไม่ได้ผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อ จะเป็นต้นเหตุทำให้เกิดโรคผิวหนัง ไม่ว่าจะเป็นหิด กลาก เกลื้อน หรือโรคติดต่อร้ายแรงประเภทอื่นได้ ดังนั้น ก่อนจะนำไปใช้ ควรต้มและซักใส่ยาฆ่าเชื้อให้สะอาดแล้วตากแดดให้แห้งจนแน่ใจว่าปลอดเชื้อโรคก่อนที่จะนำมาสวมใส่หรือห่มกันหนาว</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>เดลินิวส์ คอลัมน์รอบรั้วท้องถิ่นไทย</p> <p>เดลินิวส์ คอลัมน์ตรีศูล</p>	<p>แจกสมุนไพรรักษา มะเร็ง</p> <p>- เสนอข่าว นพ.ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทย ให้ข้อมูลว่า ได้เก็บตัวอย่างสมุนไพรดังกล่าวมาตรวจสอบไม่พบสารสเตียรอยด์ หรือสารที่ทำให้อายากอาหาร แต่ถึงอย่างไร ก็ต้องตรวจเพิ่มเรื่องการปนเปื้อนแบคทีเรีย โลหะหนัก รวมถึงตรวจสอบประสิทธิภาพ เพราะขณะนี้สมุนไพรรักษาแต่ละตัวยังไม่มีการวิจัยในมนุษย์ว่าใช้รักษามะเร็งได้จริง ใช้ปริมาณแค่ไหน และต้องประเมินด้วยว่า เมื่อกินไปในระยะยาวจะมีผลต่อร่างกายอย่างไร โดยมีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และสถาบันมะเร็งเป็นผู้ศึกษาเรื่องนี้ คาดว่าน่าจะได้ผลใน 1-2 เดือน</p> <p>- เสนอว่า ไม่ปักใจเชื่อสมุนไพรรักษาของนายแสงชัย ที่ จ.ปราจีนบุรี มีชาวบ้านเข้าคิวขอไปรักษามะเร็งวันละเป็นหมื่น... นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ.ควรเข้าไปดูใกล้ๆ ไม่เห็นด้วยกับการจะไปจัดระเบียบให้ขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ยาแผนโบราณ, เป็นสถานพยาบาล, ทำใบประกอบวิชาชีพหมอพื้นบ้าน และแทนค่าเดือนไม่ไช่ยารักษาโรค น่าจะโฟกัสไปที่การจัดทีม ฝึติดิตตามอาการ ผู้ป่วย พิสูจน์ได้ว่ามีประโยชน์จริงก็ควรต่อยอดให้ เพราะเรามีการแพทย์ทางเลือก-ต้องไม่สกัดกั้นเส้นทางเลือกของผู้ป่วย</p>
<p>เดลินิวส์ คอลัมน์ตรีศูล</p>	<p>ตรวจสถานเสริมความงาม</p> <p>- เสนอว่า ฝาก สธ. สุ่มตรวจสถานศัลยกรรมเพื่อความงามจากเกาหลี ย่านสุขุมวิท, ทองหล่อ ในเรื่องการขึ้นทะเบียนใบอนุญาตทำงานของหมอเกาหลี และ มาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัย</p>
<p>ไทยโพสต์</p> <p>ผู้จัดการออนไลน์</p>	<p>เหยื่อศัลยกรรมหน้าอก</p> <p>- เสนอข่าว จนท.ตร.สภ.เขलगนคร นำกำลังเข้าตรวจสอบและอายัดทรัพย์สินที่ยังหลงเหลืออยู่ภายในดีไวน์คลินิกเวชกรรม ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง โดยนำรถบรรทุกเข้าขนย้ายสิ่งของเพื่อออกไปเก็บไว้ที่ สภ.เขलगนครก่อนระหว่างดำเนินคดี</p> <p>- นายประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นพ.สจ. ลำปาง เปิดเผยว่า การเปิดคลินิกแห่งนี้ น่าจะมีการวางแผนกันมาก่อนหน้านี้นี้ จะเห็นว่าการไปยื่นจดทะเบียน หจก. ดีไวน์คลินิก เพื่อใช้เป็นสถานที่ แต่เมื่อมายื่นจดทะเบียนขอเป็นผู้ดำเนินการสถานพยาบาลกับ สจ. ไม่ได้ใช้นิติบุคคล คือ หจก. ดีไวน์คลินิก แต่กลับใช้ชื่อบุคคลธรรมดา เพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบหลักฐานต่างๆ ส่วนที่ สจ. ลำปาง ไม่อนุมัติเครื่องมือที่ยังไม่พร้อม และที่สำคัญ คือ ความไม่ชัดเจนของตัวแพทย์ที่จะมาทำหน้าที่ในคลินิก โดยขณะนั้นได้มีการระบุชื่อแพทย์หญิงคนหนึ่ง ซึ่งมีภูมิลำเนาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นผู้ปฏิบัติงานในคลินิก แต่เมื่อทาง สจ. ตรวจสอบข้อมูลจากฐานทะเบียน พบว่าแพทย์หญิงคนดังกล่าวได้ไปขึ้นทะเบียนเป็นแพทย์ประจำในรพ. เอกชนแห่งหนึ่งแล้ว จึงเชื่อว่าไม่น่าจะเป็นไปได้ที่จะมาปฏิบัติงานในคลินิกแห่งนี้ จึงให้หาแพทย์คนอื่นมาแทน และให้แจ้งมายัง สจ. ลำปาง เพื่อตรวจสอบอีกครั้ง แต่ก็เงียบหายไปจนมาเกิดเรื่องขึ้นดังกล่าว</p> <p>ทั้งนี้ น.ส.จันทรีจิรา ธิวงค์เงิน หรือมะพร้าว อายุ 20 ปี ซึ่งมีชื่อเป็นเจ้าของดีไวน์คลินิกเวชกรรม สจ. ลำปาง ได้แจ้งข้อกล่าวหาในส่วนบุคคลและนิติบุคคลที่มีชื่อเข้ามาเกี่ยวข้องในกรณีให้บริการสถานพยาบาลโดยไม่ได้รับอนุญาต ก็มีโทษสูงสุดทั้งจำทั้งปรับ ส่วนเรื่องอื่นก็เป็นความผิดทางอาญาที่เกี่ยวข้องกับนายธนพงศ์ จิตรธิริภรณ์ หรือหมอเบญ ที่เป็นหมอเถื่อนทำศัลยกรรมจนมีผู้เสียชีวิตจากการเสริมหน้าอก ส่วนในจังหวัดลำปางที่ยื่นขอจดทะเบียนเป็นสถานพยาบาลมีกว่า 100 แห่ง สถานพยาบาลที่เกี่ยวกับการเสริมความงามและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับความงามมีอยู่กว่า 10 แห่ง ที่ผ่านมา สจ. ลำปาง ได้ออกสุ่มตรวจ 2-3 เดือนครั้งอยู่แล้ว ส่วนที่ยื่นขอแต่ยังไม่อนุมัติไม่มีแล้ว</p>
<p>กรุงเทพธุรกิจ</p>	<p>ร่าง พ.ร.บ. คุ้มครองสิทธิกับสภาวิชาชีพ</p> <p>- เสนอบทความพิเศษ ก้าวก้าวหรือไม่ก้าวก้าวเรื่องนำคดีระหว่างหลักสูตรกับสภาวิชาชีพ โดย ดร.เฉลิมพล ไชยวงกูร นักวิชาการอิสระ กล่าวว่า ประชุม กมธ. สาธารณสุขวันนี้ มีการพิจารณา ร่าง พ.ร.บ. คุ้มครองสิทธิ สำหรับการจัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษา ในคณะกรรมการปฏิรูปอุดมศึกษา เรื่องใหญ่ที่เป็นที่จับต้องใจของสภาวิชาชีพในทุกสาขา มีผู้ชี้แจงมาร่วมแสดงความคับข้องใจมากมาย อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน แพทยสภา ทันตแพทยสภา สภาเภสัชกรรม สภาการพยาบาล สภาวิชาชีพสาธารณสุข ด้านอื่นๆ อีกสองสามด้าน สภาทนายความ สภาวิศวกร สภาวิชาชีพบัญชี</p> <p>โดยมองภาพการมีส่วนร่วมของสภาวิชาชีพ ในการกำหนดคุณภาพของหลักสูตรว่า เป็นการก้าวก้าว ทั้งๆ ที่เป็นเรื่องจำเป็น ที่สภาวิชาชีพต้องเข้าไปช่วย เพื่อให้หลักสูตร การศึกษามีคุณภาพ ผู้แทนสภาวิชาชีพมีความเห็นในทิศทางเดียวกันว่า กฎหมายฉบับนี้จะดึงมาตรฐานของผู้ประกอบวิชาชีพต่ำลง เพราะแต่ละสภาวิชาชีพมีมาตรฐานสูง เพื่อให้มั่นใจว่า ผู้ที่สอบผ่านและขึ้นทะเบียนของแต่ละสาขา วิชาชีพจะเป็นผู้ที่มีความสามารถทำงานได้จริง บนมาตรฐานของสภาวิชาชีพ เหล่าสภาวิชาชีพทั้งหลายไม่มีความเชื่อมั่น ในระบบอุดมศึกษาของประเทศว่าจะผลิตคนมี</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>ความรู้ความสามารถปฏิบัติงานได้ทันทีที่จบ หลักฐานก็คือในการสอบข้อรับใบอนุญาตจากแต่ละสภาวิชาชีพนั้น มีผู้ไม่ผ่าน จำนวนมาก โดยสรุปก็คือ สภาวิชาชีพควรมีบทบาท หน้าที่ในหลักสูตรระดับอุดมศึกษาต่อไป ไม่ควรมีกฎหมาย อุดมศึกษามาบังคับให้ สภาวิชาชีพต้องปฏิบัติตามคำสั่งของ กระทรวงอุดมศึกษา ในขณะที่ผู้ชี้แจงจาก คณะอนุกรรมการร่าง พ.ร.บ..อุดมศึกษา ย้ำว่าเป็นเพียงร่างแรกๆ ซึ่งทางกระทรวงศึกษา ต้องไปพิจารณาข้อโต้แย้งที่สภาวิชาชีพไม่เห็นด้วย</p> <p>โดยสรุปก็คือ สภาวิชาชีพต้องมีความ เป็นอิสระ เป็นความจำเป็นที่จะต้องมียุทธศาสตร์ให้คุณให้โทษสมาชิกได้ เพื่อให้ทุกคนอยู่ในมาตรฐานของวิชาชีพ กระทรวงอุดมศึกษาไม่ควรเข้ามาควบคุมการทำงานของสภาวิชาชีพ แต่ควรยกระดับผู้จบการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้น เป็นหลัก</p>
กรุงเทพมหานคร	<p>ปัญหาห้องไม่พร้อม</p> <p>-เสนอสรุปข่าว ทีมงานสายด่วนปรึกษาเอตส์และห้องไม่พร้อม 1663 แฉลงข่าวเรื่อง “เด็กที่ห้องในวัยเรียน อยู่ในวิกฤติ สถานศึกษาหยุดซ้ำเติม” โดยสมวงศ์ อุไรวัฒนา รองผอ.มูลนิธิเข้าถึงเอตส์ มีข้อเสนอ ถึงกระทรวงศึกษาธิการ ให้ออกแนวปฏิบัติเพื่อปกป้องเยาวชนกลุ่มนั้น ได้แก่ 1. ห้ามไล่เด็กออก หรือให้ย้ายโรงเรียน โดยที่เด็กหรือผู้ปกครองไม่สมัครใจ 2.การวางแผนเรียนต่อเป็นสิทธิของนักเรียน โดยโรงเรียนต้องจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับที่นักเรียนต้องการ 3.มีระบบดูแลช่วยเหลือ นักเรียนที่เป็นมิตร เป็นความลับ และ เป็นประโยชน์กับเด็กมากที่สุด และ 4. ผู้บริหารสถานศึกษาควรทำความเข้าใจกับทัศนคติของครูว่าเด็กกำลังเผชิญปัญหา ครูไม่ใช่ผู้ซ้ำเติม แต่ครูต้องเป็นผู้มีบทบาทช่วยเหลือ</p>
มติชน สำนักข่าวไทย เว็บไซต์คมชัดลึก	<p>เอาท์เล็ตสมุนไพร่ไทย</p> <p>-เสนอข่าว นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กล่าวว่า ขณะนี้มีแนวคิดในการเปิดตลาดสมุนไพร่ในลักษณะเอาท์เล็ตกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวซื้อผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร่เป็นของฝากจากเมืองไทย โดยเริ่มทดลองเปิดตลาดสมุนไพร่ที่ชั้น 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ระหว่างวันที่ 15-25 ธันวาคมนี้ หากได้รับการตอบรับที่ดีก็เตรียมใช้เซ็นทรัลพลาซ่าเปิดตลาด โดยมุ่ง 4 โปรดัคส์แชมป์เปี้ยน คือ กระชายดำ โพล ขมิ้นชัน และบัวบก เพราะมีสารสำคัญในการต้านอนุมูลอิสระ นอกจากนี้ ภายในปี 2561 ก็เตรียมพัฒนารพ.การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน ยศเส ให้เป็นเมดิคัล เฮิร์บ ทัวริซึม ลักษณะคล้ายกับวัดโพธิ์ด้วย</p>
กรุงเทพมหานคร ไทยโพสต์	<p>โรคเบาหวาน</p> <p>-เสนอข่าว นพ.เพชร รอดอารีย์ เลขาธิการสมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทยฯ และอาจารย์ประจำหน่วยโรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอริซึม ม.นวมินทรราชธิราช เปิดเผยว่าองค์การอนามัยโลก สมาคมโรคเบาหวานของสหรัฐอเมริกา และสมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย ได้เน้นการตรวจคัดกรองโรคเบาหวานแต่เนิ่นๆ ด้วยการตรวจค่าน้ำตาลสะสม หรือฮีโมโกลบินเอวันซี (HbA1c) หรือการตรวจแบบเอวันซี - A1c จะสามารถแสดงค่าเฉลี่ยของน้ำตาลในเลือดในช่วง 8-12 สัปดาห์ที่ผ่านมาได้อย่างแม่นยำ ไม่ใช่การตรวจแบบใหม่ มีใช้ในต่างประเทศมา 5-6 ปีแล้ว และประเทศไทยก็มีการนำมาใช้ตรวจวัดค่าน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยโรคเบาหวานชัดเจนอย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี ซึ่งได้รับการยอมรับและนำมาใช้มากขึ้น เนื่องจากสามารถสะท้อนภาวะที่แท้จริงของผู้เข้ารับการตรวจ ตัดปัญหาการบิดเบือนข้อมูลจากพฤติกรรมคุมรสนหวานฉาบฉวย 3-4 วันก่อนตรวจจริง ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่อายุ 35 ปีขึ้นไป น้ำหนักตัวเกินมาตรฐาน ไม่ออกกำลังกายหรือผู้ที่มีพ่อแม่พี่น้องเป็นโรคเบาหวาน ยังช่วยตรวจประเมินพฤติกรรมผู้ป่วยโรคเบาหวานด้านการควบคุมอาหาร และการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง เพราะเอวันซีมีอายุเฉลี่ย 120 วัน สำหรับผู้ป่วยทั่วไปสามารถเข้ารับการตรวจคัดกรองด้วยวิธีดังกล่าวจาก รพ.ทั่วไปทั้งรัฐและเอกชน โดยในส่วนของรัฐนั้นครอบคลุมทุกสิทธิ์การรักษา มีสิทธิ์ปีละ 1 ครั้ง</p>
ไทยรัฐ	<p>การเลี้ยงลูกอย่างเหมาะสม</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ประวิทย์ ลี่สถาพรพงศา กรรมการ กสทช. เปิดเผยว่า กสทช. ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์รพ.รามาธิบดี รพ.จุฬาลงกรณ์ และรพ.ศิริราช ร่วมมือให้ข้อมูลความรู้การเลี้ยงลูกอย่างเหมาะสม และปลอดภัยในสังคมออนไลน์ ด้วยการณรงค์ประชาสัมพันธ์ “อย่าปล่อยให้จอเลี้ยงลูก” ผ่านสื่อต่างๆ หวังให้ข้อมูลที่ถูกต้องจากการเลี้ยงลูกผ่านจอผ่านไปยังกลุ่มผู้ปกครองอย่างกว้างขวางมากขึ้น</p>
ข่าวสด	<p>เตรียมเปิดศูนย์มะเร็งเต้านม</p> <p>-เสนอบทความ การระดมทุนหารายได้ เพื่อก่อตั้งศูนย์มะเร็งเต้านมแห่งแรกของภาคอีสาน ณ รพ.ขอนแก่น โดยสมาคมวิทยาลัยคัลยแพทย์นานาชาติแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และสมาคมวิทยาลัยคัลยแพทย์นานาชาติ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นหัวเรือใหญ่ระดมความร่วมมือจากภาครัฐและภาคเอกชนด้วยความมุ่งหวังว่า จะสามารถกระจายความเจริญด้านการแพทย์ไปสู่ภูมิภาคต่าง ๆ และสร้างความสุขแก่ประชาชน คาดว่าน่าจะพร้อมเปิดให้บริการตรวจรักษาได้ในปีหน้า ซึ่งจะช่วยให้สตรีชาวอีสานไม่ต้องเดินทางไปตรวจรักษาไกลถึงกรุงเทพฯ หากต้นแบบการพัฒนาศูนย์ฯดังกล่าวประสบความสำเร็จ จะมีแผนนำโมเดลนี้ขยายต่อไปยังภาคเหนือด้วย</p>
<p>แนวหน้า</p>	<p>วอนช่วยผู้ป่วยเนื้องอก</p> <p>-เสนอข่าว ที่ จ.ลพบุรี นายจรูญ สวนมะลิ อายุ 71 ปี ศีรษะด้านขวามีก้อนเนื้อลูกใหญ่ปิดทับใบหูจนแทบสนิทมานานกว่า 10 ปี เคยไปรักษาที่ รพ.หลายครั้งจนหมดเงินรักษา แพทย์แจ้งว่าเป็นเนื้องอกในสมอง วอนขอความช่วยเหลือด่วน</p>
<p>แนวหน้า สยามกีฬา</p>	<p>การป้องกันติดเชื้อเอชไอวี</p> <p>-เสนอข่าว องค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา (USAID) ภายใต้แผนฉุกเฉินของประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเพื่อบรรเทาปัญหาเอ็ดส์ (PEPFAR) ได้เปิดตัวโครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการบริการสุขภาพชุมชนในการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีและดูแลรักษาแก่กลุ่มประชากรหลัก ได้แก่ ชายมีเพศสัมพันธ์กับชาย สาวประเภทสอง ผู้ชายและสารเสพติด และผู้ให้บริการทางเพศใน 13 จังหวัด</p> <p>- พาณฯ เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย นายกลิน ที.เดวิส กล่าวในพิธีเปิดตัวโครงการพร้อมกับนายสฤทธ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าอุบลราชธานี ว่า โครงการนี้ ประเทศไทยจะขยายการให้บริการสุขภาพโดยสมาชิกชุมชน เพื่อลดการติดเชื้อเอชไอวีได้ มีความเป็นไปได้ที่จะเป็นโครงการต้นแบบในระดับโลก การดำเนินการโดยศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย ร่วมกับ องค์การชุมชนชั้นนำ สามองค์กรได้แก่ สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย มูลนิธิเพื่อนพนักงานบริการ และมูลนิธิเอ็มพลัส จะฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ของสมาคมฟ้าสีรุ้ง เพื่อให้บริการด้านสุขภาพและเอชไอวีอย่างมีมาตรฐานด้านคุณภาพระดับประเทศ นอกจากนี้ จะร่วมมือกับรพ.สรรพสิทธิประสงค์ใน จ.อุบลราชธานี เพื่อส่งเสริมการรักษาและดูแลผู้ติดเชื้อตั้งแต่ระยะเริ่มต้น จะฝึกอบรมองค์กรชุมชนเพื่อให้สามารถจัดบริการด้านสุขภาพที่มีคุณภาพแก่กลุ่มประชากรเปราะบางที่มีความเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อเอชไอวี หัวใจสำคัญของการฝึกอบรมนี้ คือ เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ให้บริการสุขภาพชุมชนสามารถให้บริการด้านการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีและการดูแลรักษาที่ตรงกับความต้องการของผู้รับบริการ โดยปราศจากการตีตราและการเลือกปฏิบัติ</p>
<p>โพสต์ทูเดย์ คอลัมน์ ณ มุมขวา</p>	<p>ทัวร์ทำฟัน</p> <p>-เสนอข่าว กลุ่มการท่องเที่ยวเชิงทันตกรรมของเวียดนาม ร่วมมือกับรพ.ทันตกรรมนครโฮจิมินห์ เปิดตัว 3 แพ็กเกจการท่องเที่ยวเชิงทันตกรรมที่มีราคาตั้งแต่ 1-70 ล้านดอลลาร์ (1,500-103,000 บาท) โดยบริการตรวจสอบสภาพฟัน การเอกซเรย์ฟัน การขัดฟันขาว และการเสริมรากฟัน กลุ่มมีเครือข่ายคลินิกทันตกรรมและรพ.ด้วยกันทั้งหมด 14 แห่ง มีผู้ใช้บริการกว่า 2.5 แสนคน/ปี ในปี 2561 คาดว่าจะสามารถขยายเครือข่ายคลินิกและโรงพยาบาลให้ได้ 50 แห่ง ซึ่งจะสามารถรองรับผู้ใช้บริการกว่า 8.5 แสนคน และในปี 2563 จะขยายเป็น 56 แห่ง รองรับผู้ใช้บริการกว่า 3.5 ล้านคน</p>
<p>เดลินิวส์</p>	<p>เชื้อแบคทีเรียสเตรปโตคอคคัส</p> <p>-เสนอข่าว วารสารด้านการแพทย์คลินิคัลอินเฟคชันสตีซีลิส เผยผลการศึกษาระบุว่า การติดเชื้อแบคทีเรียสเตรปโตคอคคัส กรุ๊ปบี (จีบีเอส) ในหญิงตั้งครรภ์ เป็นสาเหตุของการตายขณะคลอด หรือการเสียชีวิตของทารกราว 147,000 รายต่อปี ปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนป้องกัน จีบีเอสอาจส่งผ่านถึงตัวอ่อนในครรภ์ผ่านทางน้ำคร่ำหรือขณะคลอด ซึ่งระบบภูมิคุ้มกันทารกยังไม่แข็งแรงพอรับมือกับการเพิ่มจำนวนของแบคทีเรีย อาจทำให้เกิดเยื่อหุ้มสมองอักเสบ ติดเชื้อในกระแสเลือด สมองพิการ หรือมีปัญหาด้านการได้ยินและมองเห็น</p>
<p>สปริงนิวส์</p>	<p>บุหรี่</p> <p>-เสนอข่าว รมต.สิงคโปร์ เผยว่า สิงคโปร์เตรียมบังคับใช้กฎหมายใหม่ ในส่วนอายุของผู้ที่ได้รับอนุญาตให้สูบบุหรี่และซื้อผลิตภัณฑ์ยาสูบจะถูกขยับขึ้นจาก 18 ปี เป็น 21 ปี เพื่อปกป้องเยาวชนจากอันตรายของยาสูบ และเพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดี คาดว่าจะบังคับใช้ 2-3 ปีหน้า</p>

